

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_EI_028
ชื่อตาราง	เครื่องชี้ภาวะการทองเที่ยว
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>เครื่องชี้ภาวะการทองเที่ยว เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทองเที่ยว โดยได้รับข้อมูลจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทยสำรวจจากผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อเป็นเครื่องชี้สะท้อนถึงภาวะการทองเที่ยวของประเทศ</p> <p>องค์ประกอบของเครื่องชี้ภาวะการทองเที่ยวประกอบด้วยข้อมูล 6 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย 2. อัตราการเข้าพักของโรงแรมทั่วประเทศ 3. อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ของโรงแรมทั่วประเทศ 4. ค่าห้องพักที่ขายได้เฉลี่ยของโรงแรมทั่วประเทศ 5. สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนา 6. สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้าพักในโรงแรมทั่วประเทศ <p>สำหรับข้อมูลรายการที่ 2 - 6 จำแนกข้อมูลเป็นรายภาค 4 ภาค คือ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลรายการที่ 1 ดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ข้อมูลรายการที่ 2 - 6 สำรวจจากผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศ ด้วยจำนวนตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ชั้น (Two - stage Sampling) โดยชั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูง ชั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างสถานที่พักแรมในแต่ละภูมิภาค โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งกำหนดให้ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชั้นภูมิ และสถานที่พักแรมเป็นหน่วยตัวอย่าง โดยแต่ละชั้นภูมิจะแบ่งหน่วยตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มขนาดกลาง คือกลุ่มสถานที่พักแรมที่มีจำนวนห้องพักมากกว่า 60 ห้องแต่ไม่เกิน 150 ห้อง 2) กลุ่มขนาดใหญ่ คือ กลุ่มสถานที่พักแรมที่มีจำนวนห้องพักมากกว่า 150 ห้องขึ้นไป</p> <p>วิธีประมวลผล ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแต่ละรายการของแต่ละภาคประมวลผลโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามจำนวนห้องของแต่ละโรงแรมที่ตอบข้อมูลกลับมา และการคำนวณเฉลี่ยจากระดับภาคเป็นข้อมูลทั้งประเทศ คำนวณโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนห้องพักรวมของโรงแรมแต่ละภาค เทียบกับห้องพักรวมของทั้งประเทศซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนห้องพักรวมของแต่ละภาคและของประเทศปี 2552 จากข้อมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลรายการที่ 1 จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 2. ข้อมูลรายการที่ 2 - 6 จากการสำรวจการเข้าพักแรมในโรงแรมและสถานที่พักทั่วประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	1. เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือนหรือย้อนหลังตามแหล่งข้อมูลปรับแก้ไข

ทีมสำรวจและจัดการข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไป
ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
โทร 0-2283-5997